

## Phòng khám đa khoa Hà Đô – Trung tâm y tế Nam khoa chất lượng tại TPHCM

Bệnh viện phòng khám đa khoa Hà Đô là cơ sở nổi tiếng với dịch vụ y tế chất lượng. Bệnh nhân luôn được tôn trọng bảo mật thông tin tuyệt đối. Mỗi bệnh nhân một bác sĩ – một y tá thăm khám đều được tư vấn, thăm khám điều trị tận tâm. Bệnh viện Hà Đô chuyên chữa trị các bệnh nam khoa – tiết niệu, sản phụ khoa, làm đẹp vùng kín và các bệnh xã hội như lậu, giang mai, sùi mào gà,...

### Phòng khám đa khoa Hà Đô – Nơi trao đi những giá trị nhân văn

Với mục tiêu “Vì sức khỏe cộng đồng”. Mỗi bệnh nhân đến với [phòng khám Hà Đô](#) đều được tôn trọng, quan tâm và chăm sóc. Một số căn bệnh khó chữa đã khiến tinh thần họ mệt mỏi cả về tinh thần lẫn tài chính. Đến phòng khám gặp bác sĩ và có người hướng dẫn, chữa trị chính là chỗ dựa giúp bệnh nhân vực dậy tinh thần. Hiểu được những điều đó, PK luôn mang đến những phương pháp điều trị tốt nhất. Giúp bệnh nhân có thể vượt qua bệnh tật nhanh chóng.

### *Nền tảng y tế bền vững, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn*

Yếu tố luôn được chú trọng tại Phòng khám Hà Đô là yếu tố con người. Đội ngũ y bác sĩ giỏi, tận tâm và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa trị. Thân thiện, chu đáo, tận tình hướng dẫn bệnh nhân. Luôn là kim chỉ nam giúp phòng khám có được niềm tin của khách hàng.

### **Tìm hiểu thêm: Phòng khám Hà Đô được khách hàng lựa chọn là nơi “Chọn mặt Gửi Vàng”**

### *Quy trình thăm khám nhanh chóng, tiện lợi*

Để mang đến sự thuận tiện nhất cho bệnh nhân, [bệnh viện đa khoa Hà Đô](#) đã mở ra dịch vụ Bác sĩ tư vấn Online, đặt lịch khám nhanh chóng.

Quy trình này giúp bệnh nhân chủ động hơn rất nhiều về mặt thời gian. Quy trình thăm khám như sau:

Bước 1: Đăng ký tư vấn và lấy mã số khám trực tuyến tại hotline: 028.3832.9966 và 076.3013.666. Hoặc có thể chat trực tuyến qua khung chat tại website: <https://phongkhamdakhoahado.vn/> (Tư vấn miễn phí 24/24).

Bước 2: Đến hẹn thăm khám trực tiếp tại phòng khám Hà Đô địa chỉ 32B, Đường 3/2, Phường 1â, Quận 10

Bước 3: Tư vấn và cùng bệnh nhân lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. PK Hà đô đang áp dụng 2 biện pháp điều trị phổ biến là can thiệp bằng tiểu phẫu và dùng thuốc

Bước 4: Chăm sóc Online sau thăm khám hoặc điều trị

### **Thời gian làm việc linh động, bệnh nhân chủ động thời gian**

Thời gian làm việc lịch hoạt từ T2-CN (8h-20h) kể cả lễ tết. Với thời gian linh hoạt như vậy, dù làm theo ca hay làm giờ hành chính. Bệnh nhân cũng dễ dàng thăm khám mà không bị ảnh hưởng đến những công việc hiện tại.

### **Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị luôn được cập nhật**

Trang thiết bị dành cho việc chẩn đoán cũng là một trong những yếu tố rất được chú trọng tại pk Hà Đô. Do đó, các trng thiết bị đều được đầu tư và nhập khẩu từ các nước có nền y khoa phát triển như

Mỹ, nhật bản, Hàn Quốc,... Bên cạnh đó các phương pháp chữa trị mới luôn được cập nhật mỗi năm. Mang đến những phương pháp và trang thiết bị tốt nhất giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.

### **Phòng khám Hà Đô luôn minh bạch về chi phí**

Các khoản phí khám tại Trung tâm y tế Hà Đô luôn được công khai, rõ ràng theo đúng quy định của sở y tế TP.HCM. Trước khi đến với Phòng Khám bệnh nhân luôn được tư vấn trước rõ về chi phí. Và luôn tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đồng ý, khi đó bác sĩ mới tiến hành điều trị.

Sau khi thăm khám, bạn sẽ nhận được hóa đơn có ghi rõ từng khoản chi phí tương ứng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, nhân viên Y tế sẽ giải trình chi tiết và nhanh nhất.

### **Thông tin liên hệ Phòng khám Đa Khoa Hà Đô**

**Website:** <https://phongkhamdakhoahado.vn/>

**Điện thoại:** 028. 3832. 9966 & 076. 301. 3666.

**Tọa lạc tại:** Số.35B, B.3/2, P.11, Q.10, TP.HCM.

**Giờ làm việc:** 8h00 – 20h00, T.2 – CN, cả Lễ & Tết.